

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 20/12/2016 về việc tổ chức Tết năm 2017; để tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 vui tươi, an toàn, tiết kiệm; UBND thành phố Vinh yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 20/12/2016 về việc tổ chức Tết năm 2017. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chấp hành nghiêm túc công tác thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí trong chi tiêu công. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội vui chơi mừng năm mới, đón nhận các phần thưởng thi đua, các lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, địa phương và kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng (ngày 03/02/2017) thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời nhiệm vụ chuyên môn, không để ùn tắc, trì trệ, đặc biệt là việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố, phường, xã.

3. Phòng Lao động-TB&XH Thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan tham mưu tổ chức tốt ở cấp Thành phố và chỉ đạo UBND các phường, xã chăm lo việc thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp tốt với UBMTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp vận động các tổ chức, đơn vị và nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, động viên giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già không nơi nương tựa, hộ nghèo, các hộ cận nghèo; tổ chức cứu trợ các hộ đói, tuyệt đối không để nhân dân thiếu đói trong dịp Tết. Giải quyết kịp thời, đúng chế độ về quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo theo quy định của TW, của Tỉnh và của Thành phố

4. Phòng Kinh tế Thành phố:

- Bám sát nội dung Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2017 để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Chủ trì phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình dịch bệnh ở gia súc và gia cầm để chủ động tham mưu kịp thời cho UBND Thành phố có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Không để xảy ra dịch bệnh ở gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố vào

thời gian trước, trong và sau Tết. Phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông Thành phố chỉ đạo làm tốt công tác chống hạn, chống rét, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi, gieo trồng vụ xuân năm 2017 đảm bảo kế hoạch và đúng thời vụ.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 28/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn, an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ trên địa bàn nắm bắt tình hình thị trường, theo dõi lượng cung cầu hàng hóa để báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng có giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa trên thị trường trong dịp Tết. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Thành phố, không để xảy ra tình trạng tăng giá bán các sản phẩm hàng hóa, các dịch vụ trông, giữ xe đạp, xe máy, ô tô tùy tiện. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, ép giá, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng cấm lưu hành, gian lận thương mại nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Phối hợp với trạm Chăn nuôi và Thú y Thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã làm tốt công tác quản lý giết mổ gia súc trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, chốt chặn tại các điểm ra, vào Thành phố nhằm kịp thời xử lý và tham mưu xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp lưu thông, bán các loại thực phẩm gia súc chưa qua kiểm dịch.

5. Phòng Quản lý đô thị: Chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị, phường, xã thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân năm 2017; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Vinh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Thành phố Vinh.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân năm 2017. Hướng dẫn các phường, xã tổ chức các điểm vui chơi cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống panô, áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ trên các tuyến đường, tại cơ quan và các hộ gia đình. Tích cực khuyến khích các cơ quan, đơn vị, các hộ kinh doanh trên các tuyến phố trang trí hệ thống trang trí điện tử các loại trước trụ sở cơ quan, đơn vị, hộ gia đình; xây dựng phương án vận động các doanh nghiệp, đơn vị đóng góp tự nguyện để trang trí tại một số tuyến đường và điểm nhấn ở khu vực trung tâm; trang trí băng rôn khẩu hiệu.

7. Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố: Chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Lễ, Tết năm 2017. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh tự giác chấp



hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; các quy định của pháp luật về hành vi nhập lậu, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo.

8. Phòng Y tế Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế và các phường, xã tổ chức kiểm tra tình hình chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết; chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết.

- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Thành phố và trạm y tế các phường, xã bố trí cán bộ y tế trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý những trường hợp cấp cứu trong dịp Tết.

9. Công an Thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2051/CT-TTg ngày 16/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả đèn trời, Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thành phố Vinh về việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm về pháo, đốt và thả đèn trời trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Công an Thành phố phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tổ chức triển khai mở đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau tết Nguyên đán Đinh Dậu. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ (từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu) để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, vui chơi giải trí. Tăng cường công tác kiểm tra trên địa bàn; xử lý và tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm hình sự, trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị.

10. Công ty CP QL & PT hạ tầng đô thị, các Ban quản lý dự án và UBND các phường, xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị. Kiểm tra, sửa chữa, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí; sửa chữa vỉa hè lún sụt, ô bồn cây, thay thế tấm đan mương thoát nước bị hỏng kịp thời, bổ sung hệ thống sơn vạch kẻ đường, vạch dừng, đỗ, vạch dành cho người đi bộ, phân làn trước ngã ba, ngã tư đã bị mờ hoặc chưa hợp lý; khắc phục các đoạn đường bị hỏng không đảm bảo an toàn để phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án về chỉnh trang đô thị, công trình trọng điểm chào mừng tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Phối hợp UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị có trụ sở nằm tiếp giáp các tuyến phố chính trên địa bàn Thành phố chủ động đầu tư lắp đặt hệ thống điện trang trí trước mặt tiền cơ quan trong dịp Tết Nguyên đán. Đối với các công trình xây dựng dở dang phải tạm ngừng thi công từ ngày 20/01/2017 đến hết ngày 02/02/2017 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Đinh Dậu) và thu gom, vận chuyển rác thải xây dựng đến nơi quy định, không để vật liệu xây dựng và rác thải xây dựng ngổn ngang, bừa bãi trên lòng, lề đường gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

11. Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố và UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, đổ rác thải

sinh hoạt, rác thải xây dựng không đúng quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để sản xuất, kinh doanh gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường; các hành vi bê bối, hái lố làm hại đến cây xanh đường phố, ảnh hưởng đến cảnh quan, văn minh đô thị.

12. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tổ chức ra quân làm tổng vệ sinh môi trường ở các đường phố, khối, xóm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học và khu vực công cộng, tạo môi trường "xanh - sạch - đẹp" để đón Tết, vui Xuân.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An bố trí lực lượng thường trực thực hiện thu gom giải phóng nhanh các điểm đổ rác, vệ sinh các khu vực công cộng, tuyệt đối không để rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng tồn đọng trên đường phố.

Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh tiến hành chỉnh trang hệ thống cây xanh, cắt tỉa hoa, cây cảnh trên bun-va, các tuyến đường, công viên Thành phố.

13. Các cơ quan, đơn vị, trường học và UBND các phường, xã bố trí, phân công lực lượng thường trực canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình để chỉ đạo xử lý và phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra.

14. Văn phòng HĐND - UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức để Lãnh đạo Thành phố viếng nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố; bố trí lịch thăm hỏi, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, bố trí trực ban và liên lạc với cơ sở, nắm tình hình trước, trong và sau Tết, tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, Thường trực Thành ủy, HĐND và Lãnh đạo UBND Thành phố.

16. Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; tăng thời lượng phát sóng để thông tin kịp thời về tình hình giá cả thị trường, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn,.. để người dân biết.

17. UBND các phường, xã: Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân năm 2017; các hoạt động "Đêm hội giao thừa"; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống panô, áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ trên các tuyến đường, tại cơ quan và các hộ gia đình. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, xin tiền trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý các đối tượng xã hội và hội gia người lang thang, xin ăn. Chỉ đạo tổ chức các lực lượng cùng nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường ở các đường phố, khối xóm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học và khu vực công cộng, tạo môi trường "xanh - sạch - đẹp" để đón Tết, vui Xuân theo kế hoạch của Thành phố. Kịp thời phát hiện, xử lý và tham mưu xử lý theo quy định các đơn vị thi công công trình xây dựng làm ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân trong thời gian từ ngày 20/01/2017 đến hết ngày 02/02/2017 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị Thành phố liên quan làm tốt công tác phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tập trung nắm bắt tình hình, rà soát, làm tốt công tác tư tưởng động viên số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ để thực hiện tốt công

tác tuyển quân năm 2017. Tăng cường công tác chỉ đạo vụ Xuân năm 2017; không để xảy ra dịch bệnh ở gia súc, gia cầm trên địa bàn vào thời gian trước, trong và sau Tết.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Văn phòng HĐND - UBND Thành phố trước ngày 31/01/2017 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Đinh Dậu) để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố để chỉ đạo xử lý.

Đề nghị UBNDTTQ và các tổ chức đoàn thể Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố và các phường, xã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. /

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- TT Thành uỷ, HĐND TP;
- Các PCT UBND TP;
- UBNDTTQ và các đoàn thể TP;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc TP;
- Chánh, Phó văn phòng;
- Đảng uỷ, HĐND, UBND các phường, xã;
- CV tổng hợp VP;
- Lưu: VT, TH. *U6 150*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài An

